



เก็บตก Thailand Accounting Challenge

โดย..คณะกรรมการสาขาวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาศาสตร์และเทคโนโลยีการบัญชี

ทุกท่านคงได้ทราบผลการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Challenge ครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องขอปรบมือดัง ๆ แสดงความยินดีอีกครั้งกับน้องๆคนเก่งทั้ง 6 ทีมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2 ทีม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับรางวัลด้วยนะค่ะ ซึ่งในฉบับนี้เราได้มีบทสัมภาษณ์น้องๆให้ได้อ่านกันด้วย

ต้องบอกก่อนจากภาพหน้าของงานที่เป็นการแข่งขันแล้วภาพหลังของงานก็สนุกไม่แพ้กันเต็มไปด้วยบรรยากาศประหนึ่งงานรวมรุ่นเล็กๆ ครูบาอาจารย์และศิษย์ที่ไม่ได้เจอกันนานก็ได้มาพบเจอกันในงานนี้ เสียขอรับที่สะท้อนกลับมาของการจัดงานครั้งนี้ก็ดีมาก หายเหนื่อยค่ะ อาจจะมีขลุ่ยลัดดีดขัดไปบ้างก็ขออน้อมรับทุกคำติชมไว้เพื่อปรับปรุงการแข่งขันในปีหน้าให้ดีขึ้น

จริงๆแล้วจุดประสงค์หลักของการจัดการแข่งขันครั้งนี้เราไม่ได้มุ่งประเด็นหลักไปที่การแข่งขันอย่างดูเด็ด แต่สิ่งที่เราต้องการนอกเหนือไปจากนั้นคือ การพัฒนาความรู้ทางบัญชีทั้งแก่อาจารย์และนิสิตนักศึกษา การได้รู้จักเพื่อนใหม่จากต่างสถาบัน การมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ และการได้เห็นความรักที่อาจารย์และลูกศิษย์มีต่อกัน บางสถาบันมาแต่เช้าพร้อมสรรพไปด้วยข้าวปลาอาหารขนมหวาน เหมือนจะมากอดค้าสัก 3 วัน อาจารย์บอกว่ากลัวน้องหิว เรียกหาอะไรจะได้มีพร้อมตลอด ตอนแข่งขันสังเกตเห็นน้องจากสถาบันหนึ่งหันรีหันขวางเลยเข้าไปถามว่ามีปัญหาอะไรหรือไม่คะ น้องตอบว่ากำลังมองหาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตอนพักกลางวันเห็นน้องๆสนุกสนานกับการถ่ายรูปตามป้ายต่างๆ และร่วมเล่นเกมกับบุคลากร น้องบอกว่าไม่เสียใจค่ะที่ถูกรอ ปีหน้าเอาใหม่แล้วก็ได้ถ่ายรูปต่อ น่ารักใช้ใหม่ค่ะ ต้องขอขอบคุณอาจารย์ นิสิตนักศึกษาจากทุกสถาบันการศึกษาที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้ผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

สุดท้ายนี้ หากสถาบันการศึกษาใดสนใจให้ทางสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยคณะกรรมการวิชาชีพด้านการศึกษาศาสตร์ฯ จัดอบรมหรือบรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับการบัญชี เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคณาจารย์ทางด้านวิชาชีพบัญชีให้ทันสมัยและทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางการศึกษา

จบการแข่งขันครั้งนี้ ทำให้เชื่อได้ว่าการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่และเป็นชัยชนะที่แท้จริงคือการแข่งขันกับตนเองและชนะใจตนเองทุกท่านว่าจริงไหมคะ ... พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

